

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ CỬA LÒ**

Số: /UBND-KT

Về việc tăng cường công tác phòng
chống thiên tai, bảo vệ tài sản, sản
xuất trong mùa mưa bão 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cửa Lò, ngày tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường;
- Trưởng các phòng, ban ngành liên quan.

Trong những ngày qua bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho các tỉnh miền Bắc. Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quốc Gia, trong mùa mưa bão năm 2024 sẽ có khoảng 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung bộ. Để chủ động phòng chống bão, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra. Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, trưởng các phòng ban, ngành liên quan thực hiện ngay một số nội dung sau:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo kết luận số 136/TB-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024 của UBND thị xã về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, nhiệm vụ thời gian tới tại các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

+ Theo dõi sát sao tình hình mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác trực PCTT, phân công lực lượng trực cảnh báo tại các điểm xung yếu, các điểm ngập úng, đặc biệt tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất đá tại phường Nghi Tân, Nghi Thủy, tổ chức di dời dân cư, tài sản, có phương án bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân trong khu vực buộc phải di dời.

+ Huy động lực lượng xử lý khẩn cấp các điểm ngập úng cục bộ, không để ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất và đời sống của người dân.

+ Tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng bảo vệ sản xuất, khơi thông cống rãnh, dòng chảy để chống ngập úng trong khu dân cư, các tuyến đường giao thông; đặc biệt đối với các phường sản xuất nông nghiệp phối hợp với Trung tâm DVNN chỉ đạo bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ sản xuất vụ Đông, bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa mưa bão.

+ Tuyên truyền cho bà con nhân dân không đánh bắt cá khi có mưa lớn tại các điểm ngập úng, trên sông để đảm bảo an toàn tính mạng, không đánh bắt chim trời, chim di cư và các động vật hoang dã khác.

+ Hướng dẫn bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy tại các khu vực neo đậu tàu thuyền, không để bà con đánh bắt

hải sản trong thời gian mưa to, gió, sóng biển lớn, đặc biệt là đối với các ngư dân khai thác ven bờ bằng thuyền mảng. Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển khi có lệnh.

+ Chỉ đạo các nhà thầu, các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn có phương án bảo vệ công trình, cấm biển cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người lao động và nhân dân.

+ Các thành viên BCH phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn thị xã.

UBND thị xã yêu cầu chủ tịch UBND các phường, trưởng các phòng ban ngành liên quan, các thành viên BCH phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS thị xã thực hiện tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy; TT HĐND thị xã (b/c);
- Trưởng các đoàn CĐ của Thị ủy(P/h);
- PCT UBND thị xã;
- Các phòng ban, ngành, liên quan(T/h);
- UBND các phường(T/h);
- Lưu VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Tiêu